

BUHOK NI TEACHER

by:

Maureen B. Alfaro

Master Teacher I, Dinalupihan Elementary School

Sa bawat pagpasok ng estudyante sa silid-aralan, laging naroon si Teacher, handang magturo at magbigay ng gabay. Bukod sa kanyang husay sa pagtuturo, isang bagay ang palaging napapansin at hinahangaan—ang kanyang buhok. Ang maayos niyang buhok ay hindi lang nagpapakita ng kanyang personalidad, kundi nagsisilbing inspirasyon din sa mga estudyante. Ang simpleng pag-aalaga at pagpapahalaga sa sariling anyo ay nagpapakita ng dedikasyon ni Teacher hindi lang sa kanyang trabaho kundi pati na rin sa sarili.

Ang buhok ni Teacher ay nagpapaalala na ang mga guro ay hindi lang nagtuturo ng mga aralin sa libro, kundi pati ng mga mahalagang aral sa buhay tulad ng pag-aalaga sa sarili, dignidad sa bawat gawain, at disiplina. Sa bawat galaw at kilos ni Teacher, kasama na ang maingat niyang pag-aayos ng buhok, nagiging huwaran siya para sa mga kabataan, nagtuturo ng higit pa sa mga leksyon ng libro—kundi ng mga leksyon sa buhay.

Maraming estudyante ang naiinspire sa paraan ng pagdadala ni Teacher ng kanyang sarili. Sa kanyang maayos at malinis na anyo, ipinapakita niya na mahalaga ang pagrespeto sa sarili at sa iba. Sa simpleng pag-aayos ng buhok, ipinapakita ni Teacher ang kahalagahan ng pagiging presentable at maayos, isang mahalagang aspeto ng propesyonalismo at etika. Hindi lang ito simpleng estilo, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagiging handa at disiplinado.

Sa bawat pag-aayos ni Teacher ng kanyang buhok bago pumasok sa paaralan, tila ipinapakita niya na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magbigay inspirasyon

at magpakita ng husay. Ang maayos niyang buhok ay simbolo ng kanyang dedikasyon sa pagtuturo at sa kanyang mga estudyante. Sa tuwing siya ay nasa harap ng klase, ang kanyang hitsura ay nagiging bahagi ng kanyang pagtuturo, nagbibigay ng halimbawa na dapat tularan ng kanyang mga estudyante.

Bukod dito, ang simpleng pag-aayos ng buhok ay nagpapakita rin ng pagrespeto ni Teacher sa kanyang propesyon. Ipinapakita nito na siya ay handang harapin ang bawat araw na may kumpiyansa at propesjonalismo. Sa ganitong paraan, ang buhok ni Teacher ay hindi lang bahagi ng kanyang pisikal na anyo, kundi isang mahalagang aspeto ng kanyang pagkatao bilang guro.

Sa huli, ang buhok ni Teacher ay nagsisilbing inspirasyon hindi lang sa kanyang mga estudyante kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan. Ito ay paalala na ang pagiging isang guro ay hindi lang tungkol sa pagtuturo ng mga aralin kundi pati na rin sa pagpapakita ng magandang halimbawa sa lahat ng oras. Ang buhok ni Teacher ay tunay na sagisag ng inspirasyon, disiplina, at dedikasyon sa propesyon.

The Official Website of DepED Division of Bataan

References:

Ma.Lourdes S. Bautista, Paano Maging Epektibong Guro: Mga Gabay sa Makabagong Pamamaraan Ng Pagtuturo

Allan B. De Guzman at Maria Rosario D. De Guzman, Gabay at Talakayan sa Pagtuturo

Ambeth R. Ocampo, Mga Guro sa Aking Gunita